

โครงการจูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ โดยไฟร์โมสต์ เปิดตัวยิ่งใหญ่ เยาวชนและผู้ฝึกสอนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการอย่างคับคั่ง



15 กรกฎาคม 2557, กรุงเทพฯ- จูเนียร์ เอ็นบีเอ โครงการพัฒนาเยาวชนระดับนานาชาติของเอ็นบีเอที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกีฬาบาสเกตบอลและไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟในหมู่เยาวชน โดยมีไฟร์โมสต์เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ได้เปิดตัวโครงการครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีผู้ฝึกสอนและเยาวชนเข้าร่วมอบรมโค้ชคลินิกและบาสเกตบอลคลินิกกว่า 1,000 คน ตลอดระยะเวลา 2 วันในกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ทั้งนี้ โครงการจูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ 2014โดยไฟร์โมสต์ จะดำเนินไปจนถึงเดือนสิงหาคม และเข้าร่วมกับโรงเรียนและชุมชนกว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทยในปีแรก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ 2014 จะได้รับเกี่ยวกับการฝึกฝนพื้นฐานการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ตลอดจนเรียนรู้ถึงค่านิยมหลักของจูเนียร์เอ็นบีเอ เรื่องความมีน้ำใจนักกีฬา (Sportsmanship) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การมีทัศนคติเชิงบวก (A positive Attitude) และการให้ความเคารพ (Respect) หรือ S.T.A.R. โดยเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5-14 ปี เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผู้เล่นที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี จะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศในระหว่างการเข้าแคมป์คัดตัวและแคมป์ฝึกอบรมระดับประเทศ ดังรายละเอียดกำหนดการตลอดโครงการต่อไปนี้ แคมป์คัดตัว วันที่ 26-27 กรกฎาคม ซึ่งจะคัดเลือกเด็กชาย 40 คนและเด็กหญิง 24 คน ที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี เพื่อเข้าร่วมการฝึกฝนทักษะและบุคลิกด้านกีฬาบาสเกตบอล ในจูเนียร์ เอ็นบีเอ เนชั่นเนล เทรนต์นิ่ง แคมป์ ซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2557 โดยผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกในแคมป์ดังกล่าวจะได้พบกับผู้เล่นระดับตำนานของ เอ็นบีเอ และร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนในนาม NBA Cares ตามตารางกิจกรรมและ การฝึกที่เข้มข้นเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกเด็กชาย 10 คน และเด็กหญิง 4 คน ที่มีการเล่นที่โดดเด่นเพื่อร่วมทีมจูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ ออลสตาร์ ทีมแรกของประเทศไทย และได้เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์เอ็นบีเอสุดพิเศษในต่างประเทศ และมีโอกาสได้ร่วมแข่งขันกับทีมคู่แข่ง (counterpart team) จากประเทศอื่นๆ อีกด้วย



ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแคมป์คัดตัวได้ทางเว็บไซต์โครงการ www.jrnba.asia/thailand หรือติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่ www.facebook.com/jrnba-thailand หรือติดตามข้อมูลเอ็นบีเอได้ทางเว็บไซต์

อีกหนึ่ง โครงการจูเนียร์เอ็นบีเอได้ริเริ่มขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างเอ็นบีเอและ ฟริสแลนด์คัมพิน่า ผ่านแบรนด้อลาสก้า ซึ่งมีนักเรียน ผู้ปกครอง และโค้ช กว่า 80,000 คน เข้าร่วมฝึกอบรมในแคมป์ คลินิก และกิจกรรม NBA Cares นอกจากประเทศไทย จูเนียร์เอ็นบีเอยังได้เปิดตัวโครงการเป็นครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเช่นกัน